



**AOT**

AIRPORTS OF THAILAND PLC.  
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน  
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

ประเด็น : การจัดซื้อจัดจ้าง

## แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	งานซื้ออะไหล่อุปกรณ์ Induction Unit สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) และอาคารปฏิบัติการกระเป๋าสัมภาระ เปลี่ยนเที่ยวบิน (TBT) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คengkong) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ศปท. กระทรวง คมนาคม	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดน้อยมาก	โอกาสเกิดน้อย	โอกาสเกิดปานกลาง	โอกาสเกิดบ่อย	โอกาสเกิดบ่อยมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ภายในองค์กร	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ มีการเผยแพร่ ข่าวสารในเชิงลบต่อองค์กรผ่าน Social Media และช่องทางอื่นๆ ขยายออกไปสู่สื่อสาธารณะภายในประเทศ ในวงจำกัด	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ มีการเผยแพร่ ข่าวสารในเชิงลบต่อองค์กรผ่าน Social Media และช่องทางอื่นๆ ขยายออกไปสู่สื่อสาธารณะ จนกลายเป็นประเด็นทางสังคม	เสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ มีการเผยแพร่ ข่าวสารในเชิงลบต่อองค์กรผ่าน Social Media และช่องทางอื่นๆ ขยายออกไปสู่สื่อสาธารณะเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
งานซื้ออะไหล่อุปกรณ์ Induction Unit สำหรับ ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) และอาคารปฏิบัติการกระเป๋า สัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (TBT) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1	การจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ โดยการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	3	3	9	ปานกลาง
	2	การพิจารณาเอกสารและข้อเสนอราคา	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อแก้ไขหรือช่วยเหลือในการ พิจารณาเอกสารและข้อเสนอราคา	3	3	9	ปานกลาง
	3	การทำสัญญากับผู้ประกอบการ	อาจเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ล่วงเวลาในการทำสัญญา เพื่อเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ	1	3	3	ต่ำ
	4	การบริหารสัญญา	อาจเกิดเหตุการณ์คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับ สินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อช่วยตรวจรับงาน ทั้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา	4	3	12	สูง

## แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง	ตรวจสอบข้อมูลการจัดจำหน่ายและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตและเจ้าของผลิตภัณฑ์	ต.ค.67 –พ.ย.67	-	ฝ่ายระบบลำเลียง กระเป่าสัมภาระ
การพิจารณาเอกสารและข้อเสนอราคา	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต้องมีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่น เพื่อถ่วงดุลและป้องกันการแก้ไขหรือช่วยเหลือในการพิจารณาเอกสารและข้อเสนอราคาให้กับผู้ประกอบการ	เสนอรายชื่อคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงที่มีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นร่วมด้วย พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหาพัสดุเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้ง	ม.ค.68 - ก.พ.68	-	ฝ่ายระบบลำเลียง กระเป่าสัมภาระ
		จัดทำมาตรการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	กำหนดให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทุกคนต้องลงนามในแบบเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อแสดงความโปร่งใสและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ม.ค.68 - ก.พ.68	-	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การบริหารสัญญา	สูง	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่น เพื่อถ่วงดุลและป้องกันการแก้ไขหรือช่วยเหลือในการตรวจรับงาน ทั้งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาให้กับผู้ประกอบการ	เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีเจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นร่วมด้วย พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติจัดหาพัสดุเป็นผู้อนุมัติการแต่งตั้ง	ม.ค.68 - ก.พ.68	-	ฝ่ายระบบลำเลียง กระเป่าสัมภาระ
		กำหนดระเบียบและขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน	กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องติดแผ่นป้ายฉลากแสดงรายละเอียดพัสดุที่ตัวพัสดุที่ส่งมอบทุกชิ้น พร้อมทั้ง จัดทำ Check List การตรวจรับงานตามข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหา (TOR)	มี.ค.68 - ส.ค.68	-	ฝ่ายระบบลำเลียง กระเป่าสัมภาระ